



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานอธิการบดี. กองการบริหารงานบุคคล. งานพัฒนาบุคลากร. โทร. ๑๑๗๒

ที่...อว.๐๖๐๓.๐๑.๐๗(๑)/ว.๐๓๔๓ วันที่...๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง...แจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการฯ.

เรียน คณบดี/ ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้อนุมัติให้เลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการตามแนวนโยบาย (Retreat)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารระดับภาควิชา และผู้บริหารที่ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณะ/วิทยาลัย ที่ไม่มีภาควิชา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้เลื่อนจัดโครงการฯ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง HU ๑๑๐๓ อาคาร ๑ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหารระดับภาควิชา บุคลากรสายวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฯ ออกไปเป็นวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน แจ้งให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารที่ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณะ/วิทยาลัย ที่ไม่มีภาควิชา เข้าร่วมโครงการนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยขอให้หน่วยงานรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) และส่งไปที่กองการบริหารงานบุคคล หรือทาง E-mail : winisab@nu.ac.th (หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร) ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้บริหารข้างต้นเข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ขออภัยสำหรับการแจ้งเลื่อนโครงการฯ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างยิ่ง

M. W

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking